

Q Đã tiến hành thủ tục kê khai thu nhập vậy có cần phải làm thủ tục kê khai Thuế cư trú Tỉnh • Thành phố hay không?

A Kê khai thu nhập là thủ tục tự bản thân kê khai về Thuế thu nhập (tiền thuế đóng cho quốc gia). Thuế cư trú Tỉnh • Thành phố sẽ tính dựa trên kê khai thu nhập, vì vậy người đã tiến hành thủ tục kê khai thu nhập thì không cần phải làm thủ tục kê khai Thuế cư trú Tỉnh • Thành phố.

Tuy nhiên, cho dù là người đã được hướng dẫn rằng không cần phải kê khai thu nhập tại Sở thuế vụ cũng sẽ có trường hợp cần thiết phải kê khai Thuế cư trú Tỉnh • Thành phố, vì vậy xin vui lòng trao đổi với Ban Thuế thị dân để xác nhận chắc chắn.

Q Trường hợp trong năm ngoài đã làm việc tại nhiều công ty khác nhau thì nên kê khai như thế nào?

A Vì cần phải kê khai toàn bộ thu nhập nên vui lòng điền vào mục 「F Tiền lương」 tổng thu nhập từ tiền lương và nộp kèm theo tất cả các Phiếu trung thu lương và thuế tại nguồn (源泉徴収票). Kết quả sau khi tính toán mức tiền thuế sẽ có thể phát sinh việc cần phải nộp thêm hoặc được hoàn trả lại Thuế thu nhập, trường hợp đó cần thiết phải kê khai thu nhập với Sở thuế vụ, vì vậy xin vui lòng trao đổi để được hỗ trợ.

Q Người thân trong gia đình hiện đang sống ở nước ngoài thì có thể được khấu trừ vợ/chồng và khấu trừ phụng dưỡng, nuôi dưỡng hay không?

A Hãy điền những thông tin như họ tên, v.v... vào mục 「<sup>⑰</sup> Khấu trừ vợ/chồng」 và 「<sup>⑱</sup> Khấu trừ phụng dưỡng, nuôi dưỡng」, đồng thời nộp đính kèm theo các Giấy tờ chứng minh mối quan hệ gia đình và Giấy tờ chứng minh đã gửi tiền cho gia đình do cơ quan tài chính cấp.

Bắt đầu từ kê khai thuế năm 2024, các điều kiện để có thể khấu trừ người phụ thuộc đã được thay đổi, đối tượng là người thân từ 30 – 69 tuổi đang cư trú tại nước ngoài, ngoại trừ trường hợp người khuyết tật. Và cần phải gửi cho người thân đó số tiền từ 380.000 yên trở lên trong năm trước.

Q Hiệp định tránh đánh thuế hai lần là gì?

A Là hiệp định nhằm tránh việc đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế liên quan đến thu nhập giữa các quốc gia quốc tế.

Trong trường hợp là công dân của quốc gia đang có ký kết hiệp định tránh đánh thuế hai lần về việc xử lý tiền thuế với Nhật Bản, thông qua việc tiến hành thủ tục miễn trừ có trường hợp sẽ được miễn trừ Thuế thu nhập và Thuế cư trú.

Cần thiết phải tiến hành 2 thủ tục sau đây:

① Thủ tục miễn trừ Thuế thu nhập

Xin vui lòng nộp các hồ sơ bên dưới đến Sở thuế vụ thông qua nơi làm việc.

Xin vui lòng nộp 「Đơn khai báo liên quan đến Hiệp định tránh đánh thuế hai lần」 cho nơi làm việc trước ngày nhận chi trả lương lần đầu tiên. Nội dung chi tiết về hồ sơ đính kèm xin vui lòng tham khảo tại Trang chủ Cục thuế Quốc gia.

② Thủ tục miễn trừ Thuế cư trú Tỉnh • Thành phố

Xin vui lòng nộp Bản sao 「Đơn khai báo liên quan đến Hiệp định tránh đánh thuế hai lần」 đã nộp cho Sở thuế vụ (hồ sơ có đóng dấu tiếp nhận) cho Ban Thuế thị dân trước ngày 15/3 hàng năm. Ngoài ra, cũng cần phải có Thẻ lưu trú và Thẻ học sinh, sinh viên (chỉ đối với học sinh, sinh viên).

Q Những việc cần phải làm trước khi sắp về nước là gì?

A Cho dù là trường hợp hết thời hạn lưu trú và về nước thì cũng sẽ phát sinh nghĩa vụ đóng thuế đối với thuế của thu nhập trong năm trước. Trường hợp nếu có khoản tiền thuế chưa nộp, xin vui lòng hoàn tất việc nộp thuế trước khi rời khỏi Nhật Bản. Ngoài ra, trường hợp rời khỏi Nhật Bản trước khi được thông báo 「Giấy thông báo nộp thuế」 (từ tháng 1 đến tháng 5) xin vui lòng quyết định người quản lý nộp thuế thay thế sẽ quản lý tiền thuế thay cho bạn và nộp giấy khai báo người quản lý nộp thuế thay thế đến Ban Thuế thị dân tại tầng 5 Cơ quan hành chính Thành phố. (trường hợp có thu nhập trong năm trước vượt trên khoản thu nhập chịu thuế)

Q Để tiến hành thủ tục cần những hồ sơ, giấy tờ cần thiết gì?

A Trong phần giải thích về thu nhập và khấu trừ có liệt kê 「Những giấy tờ cần thiết」 .